

Số: /BC-SXD

Bắc Giang, ngày tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017
của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế**

Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 20/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy Bắc Giang và Công văn số 715/CAT-ANKT ngày 26/11/2021 của Đảng ủy Công an tỉnh Bắc Giang về việc báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2021, Sở Xây dựng đã tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện như sau:

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ

I. Tổ chức quán triệt triển khai thực hiện

1. Tình hình quán triệt

Nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm, công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành, Sở Xây dựng đã triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

a) Tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị:

- Đối với cấp ủy đảng: Đảng ủy Sở Xây dựng đã chỉ đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt học tập Chỉ thị vào buổi sinh hoạt đảng nhật thường kỳ.

- Đối với chính quyền: Tổ chức tuyên truyền nòng ghép vào hội nghị cán bộ công nhân viên cơ quan.

- Đối với các đoàn thể chính trị - xã hội: Tổ chức tuyên truyền quán triệt thông qua hội nghị các đoàn thể.

b) Các nội dung đã học tập và quán triệt:

Năm 2021, Đảng ủy và các chi ủy Chi bộ đảng trong cơ quan đã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 20/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy Bắc Giang về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế

trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế,...; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, phân tích đánh giá và dự báo sớm những tác động, ảnh hưởng tiêu cực của nền kinh tế, tài chính thế giới, khu vực đến nền kinh tế Việt Nam; những dấu hiệu bất ổn của tình hình kinh tế trong nước, các biểu hiện suy thoái, nguy cơ mất ổn định, đe dọa an ninh quốc gia, nhất là các nguy cơ chệch hướng, lợi ích nhóm, tội phạm chính sách, tham nhũng,... Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị; phát hiện, xử lý kịp thời vấn đề phát sinh trong nội bộ, phòng ngừa ngăn chặn dấu hiệu "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

2. Đánh giá tình hình học tập, quán triệt

a) Của cấp ủy đảng:

Qua học tập, quán triệt Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 20/01/2021 của BTV Tỉnh ủy và Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Xây dựng đã tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên tham gia các hoạt động phòng, chống bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, phòng chống tội phạm nhất là công tác an ninh trật tự tại cơ quan. Qua đó, duy trì có hiệu quả các hoạt động như: tổ chức tuyên truyền tư vấn pháp luật, thực hiện các hoạt động "tuổi trẻ sống đẹp", "thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", "nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội", thực hiện phòng chống tội phạm gắn với phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Khuyến khích mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên là một tuyên truyền viên tích cực để vận động gia đình và người thân tham gia các hoạt động bài trừ tệ nạn xã hội; không vi phạm pháp luật.

b) Cơ quan:

Lãnh đạo Sở và các phòng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, chú trọng nâng cao hiệu quả làm việc, đạo đức công vụ gắn với trách nhiệm đối với gia đình và xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra công tác đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, nghiệp vụ đưa công trình vào sử dụng; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả việc xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác phòng chống, cháy nổ trong cơ quan, đơn vị. Tổ chức cho các đơn vị, cá nhân ký cam kết thực hiện trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội, đồng thời phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân...Do vậy trong thời gian qua, cơ quan không có trường hợp xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu do để mất an ninh trật tự mà không có biện pháp xử lý hiệu quả; không có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm pháp luật, hoặc liên quan đến tội phạm về an ninh kinh tế.

c) Những hạn chế, khó khăn trong công tác quán triệt, học tập:

Công tác tuyên truyền vận động của các đoàn thể còn hạn chế, các nội dung chưa hấp dẫn.

II. Kết quả thực hiện Chỉ thị

1. Khái quát tình hình an ninh kinh tế và tình hình liên quan

- Trong những năm qua tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định; tuy nhiên vẫn còn diễn biến phức tạp khó lường; tình hình tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp; các thế lực thù địch tiếp tục chống phá bằng âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình"; tội phạm hình sự hoạt động manh động, liều lĩnh, khó lường; các phần tử xấu lợi dụng vấn đề tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, tín người, tôn giáo để kích động, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ; diễn biến trên biển đông còn nhiều bất ổn.

- Trước tình hình trên, đòi hỏi cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể nhân dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh phải tiếp tục quán triệt và nắm vững các nội dung và nhiệm vụ mà Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị đã đề ra nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thực hiện các văn bản của cấp trên và của Công an tỉnh, Đảng ủy Sở đã ban hành Nghị quyết chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện. Sở đã triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm như tổ chức tuyên truyền để không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ quan, đơn vị.

2. Kết quả thực hiện

2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền.

- Đảng ủy và thủ trưởng cơ quan đã thường xuyên chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Quyết định, Kết luận của Trung ương, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Cụ thể:

- Cấp ủy đảng: Đảng ủy Sở Xây dựng đã ban hành Nghị quyết thực hiện, đồng thời chỉ đạo cơ quan Sở Xây dựng ban hành các Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Kế hoạch số 19/KH-SXD ngày 05/02/2018 thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 43/KH-SXD ngày 15/5/2018 thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; Kế hoạch thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về "Tăng cường công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội giai đoạn 2016 - 2020"; Kế hoạch thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Xây dựng ngày 12/10/2020; Nghị quyết và Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và các văn bản chỉ đạo của trung ương. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tuyên truyền, vận động cán bộ,

đảng viên tham gia các hoạt động phòng, chống bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, phòng chống tội phạm nhất là công tác an ninh trật tự tại cơ quan; chỉ đạo các đoàn thể cơ quan duy trì có hiệu quả các hoạt động như: tổ chức tuyên truyền tư vấn pháp luật, thực hiện các hoạt động "tuổi trẻ sống đẹp", "thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", "nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội", thực hiện phòng chống tội phạm gắn với phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Khuyến khích mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên là một tuyên truyền viên tích cực để vận động gia đình và người thân tham gia các hoạt động bài trừ tệ nạn xã hội; không vi phạm pháp luật.

- Cơ quan: Lãnh đạo Sở tập chung chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, chú trọng nâng cao hiệu quả làm việc, đạo đức công vụ gắn với trách nhiệm đối với gia đình và xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra công tác đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, nghiệp vụ đưa công trình vào sử dụng, công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại tố cáo của tổ chức, công dân, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân...Do vậy trong thời gian qua, cơ quan không có trường hợp xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu do để mất an ninh trật tự mà không có biện pháp xử lý hiệu quả; không có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoặc người thân của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm pháp luật, hoặc liên quan đến tội phạm về an ninh kinh tế.

2.2. Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành

- Nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, công tác phòng, chống tội phạm, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã quan tâm chỉ đạo bộ phận làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ và các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên để chủ động phát hiện những sơ hở và kịp thời chấn chỉnh, khắc phục. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo về phẩm chất chính trị cũng như năng lực chuyên môn. Tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức của Sở luôn đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; không có đơn thư tố cáo gây mâu thuẫn mất đoàn kết trong nội bộ; không có cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó cụ thể hóa công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế và công tác phòng, chống tội phạm. Nội dung chủ yếu là phổ biến pháp luật về an ninh, trật tự; âm mưu, hoạt động “*diễn biến hòa bình*”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội; tình hình và hậu quả của các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự giao thông, vệ sinh môi trường, an ninh kinh tế; những sơ hở mất cảnh giác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao

động bị các loại đối tượng lợi dụng hoạt động; đồng thời hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cách thức phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh với các đối tượng, xây dựng ý thức sống và làm việc theo pháp luật. Tiếp tục đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp, có hiệu quả với từng phòng, ban, đơn vị. Thường xuyên tuyên truyền trên bản tin, hội nghị và các hình thức khác; phát huy vai trò của cán bộ các đoàn thể ở đơn vị trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Tích cực đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng ngày càng đơn giản hóa, công khai, minh bạch, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định đáp ứng nhu cầu chính đáng của các tổ chức và cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng, hạn chế tối đa các sai sót trong thực thi nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước; thường xuyên nâng cao công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên phải gương mẫu thực hiện và tuyên truyền vận động gia đình thực hiện nghiêm túc pháp luật về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; phòng, chống tội phạm. Kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức bao che, dung túng tội phạm hoặc có biểu hiện tiêu cực. Trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, trong những năm qua suy thoái kinh tế trên thế giới đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của nước ta, hàng nghìn doanh nghiệp sản xuất kinh doanh kém hiệu quả và giải thể, số lượng người thất nghiệp tăng cao đã phát sinh tội phạm, diễn biến khá phức tạp, phổ biến là các hình vi buôn bán kinh doanh hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ, tệ nạn nghiện hút, lừa đảo, trộm cắp... vì vậy Đảng ủy, lãnh đạo Sở xây dựng đã thường xuyên phối hợp với Cơ quan Công an, chỉ đạo thực hiện các phong trào như: "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường cảnh giác và tố giác tội phạm", nên các vụ việc xảy ra trong lĩnh vực Xây dựng đều được phối hợp xử lý kịp thời, không để phát sinh các vụ việc, vấn đề phức tạp, tình hình trật tự an ninh trong ngành được giữ vững và ổn định đã đem lại kết quả nhất định, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, phục vụ tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc của Sở giải quyết tốt, kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao; tập trung giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, kiến nghị chính đáng của các tổ chức và cá nhân phù hợp theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài hoặc khiếu nại vượt cấp. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra công tác đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, nghiệp vụ đưa công trình vào sử dụng, công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại tố cáo của tổ chức, công dân, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân... Do vậy trong những năm qua, cơ quan giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ bí mật chính trị nội bộ, không có trường hợp xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu do để mất an ninh trật tự mà không có biện pháp xử lý hiệu quả; không có

trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm pháp luật, hoặc liên quan đến tội phạm.

- Thực hiện tốt, kịp thời, đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện với cơ quan Công an các cấp theo quy định.

III. Đánh giá tổng quát, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

1. Ưu điểm:

- Công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh trật tự xã hội luôn được Đảng ủy quan tâm thực hiện đạt hiệu quả; nội dung, hình thức tuyên truyền luôn được đổi mới và thiết thực.

- Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của thủ trưởng cơ quan, cộng với trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, sự tích cực của đội ngũ bảo vệ cơ quan, từ đó đã tạo điều kiện cho công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh trật tự xã hội thu được nhiều kết quả thiết thực.

- Đảng ủy, Cơ quan Sở Xây dựng đã thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Đảng ủy và lãnh đạo Sở Xây dựng đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các chi bộ Đảng, phòng, ban, đơn vị trực thuộc bám sát nội dung hướng dẫn của Công an tỉnh và các nội dung đăng ký cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” nên đã xây dựng và triển khai kế hoạch phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, Sở đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên của Công an tỉnh trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ nên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an toàn cơ quan, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và nhiệm vụ chính trị được giao.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động luôn có ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh kinh tế, an toàn trật tự xã hội.

2. Hạn chế:

- Đảng ủy Sở Xây dựng có số lượng chi bộ trực thuộc tổ chức lớn, đặc điểm nghề nghiệp của các Đảng viên thường phải đi xa, dẫn đến việc tuyên truyền mất nhiều thời gian và công sức.

- Công tác tuyên truyền vận động của các đoàn thể còn hạn chế, các nội dung chưa hấp dẫn.

- Một số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vẫn còn ý thức chủ quan, mất cảnh giác đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh trật tự xã hội.

- Các đối tượng chống phá luôn luôn thay đổi phương thức, tinh danh trong cách thức hoạt động nếu không đề cao cảnh giác sẽ không thể phát hiện và có biện pháp đối phó phù hợp.

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và các văn bản của Công an tỉnh.

2. Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch, đảm bảo thống nhất, phù hợp với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện việc tham gia ý kiến, lập, thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng; công tác tham gia ý kiến, thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn và chế độ chính sách hiện hành. Nâng cao chất lượng thẩm định quy hoạch, thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, công trình các công trình quốc phòng - an ninh;

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các công trình xây dựng không đảm bảo, kém chất lượng. Thực hiện công tác nghiệm thu các công trình xây dựng đưa vào sử dụng.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị năm 2021 của Sở Xây dựng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Đề nghị Công an tỉnh tổng hợp theo quy định./.

Nơi nhận:

- Lưu: VP, VT;
- Công an tỉnh (b/c);
- Đảng ủy Sở Xây dựng (b/c).

Bản điện tử:

- Lãnh đạo Sở.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Nghĩa